

สารจาก ประธานกรรมการ

เครือข่ายสถาบันการศึกษา
แห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ



สุภาชิตของชาวแอฟริกากล่าวไว้ว่า การจะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่ง ๆ ต้องอาศัยคนทั้งหมดในบ้าน เครือข่ายสถาบันการศึกษาภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจของเราก็เชื่อว่า การจะยกระดับผลกระทบของการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือกันของประชาคมนักวิชาการทั้งหมด ดังนั้น สี่สถาบันพันธมิตรที่ร่วมจัดการประชุมวิชาการ The International and National Conference on Business Administration and Accountancy จึงตั้งใจตั้งชื่อของงานให้กว้างเพื่อครอบคลุมทั้งมิติแห่งความเป็นนานาชาติและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสหสาขาแห่งโลกธุรกิจ เพื่อสะท้อนปรัชญาของความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในการส่งสารอันสำคัญต่อวงการวิชาการธุรกิจว่า ความร่วมมือหลากหลายสาขาและข้ามสถาบันจะยิ่งสร้างเสริมพลังทางวิชาการและประโยชน์ทางปฏิบัติได้มากขึ้น อีกนัยหนึ่งกล่าวได้ว่า นามแฝงของ INCBAA หมายถึงเครือข่ายอันเหนียวแน่นของเพื่อนแห่งการบริหารธุรกิจและการบัญชี ผลสัมฤทธิ์แห่งความร่วมมือนี้จะยังประโยชน์ไปถึงวงการธุรกิจและวงวิชาการของสถาบันต่างๆ ทั้งในไทยและในภูมิภาค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าสำคัญนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวิฑูมิ บุรณพิร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารจากคนบดี

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (INCBAA 2020) ครั้งที่ 2 นี้ ดำเนินงานโดยเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ INCBAA 2020 ครั้งที่ 2 นี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันเครือข่าย มีความยินดีและปลาบปลื้มใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม รวมทั้งได้ร่วมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งการเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอบนเวทีนี้

ใคร่ขอขอบคุณเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) สำหรับมิตรภาพที่เหนียวแน่นและการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอผลงาน คณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานที่ร่วมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีอย่างต่อเนื่อง ต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
คนบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สารจากคนบดี

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2020 (INCBAA 2020) เป็นการจั้ดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่เกิดจากการสานพลังความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network : TRBS NET) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา การสานพลังความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในครั้งนี้ เป็นการสานพลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยทั้ง 4 สถาบันใน 4 ภูมิภาคนี้ ยังคงให้คำมั่นในการร่วมมือกัน ในด้านการวิจัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเครือข่ายสถาบันการศึกษา และต่อสังคมในภาพรวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับสถาบันเครือข่ายทั้ง 3 สถาบันดังกล่าว รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจ ในการสานพลังความร่วมมือกัน จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการจัดงาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนับสนุน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการทุกท่านที่ทำให้การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี สืบต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
คนบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สารจากคนบดี

คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา



นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในโลกธุรกิจ อุตสาหกรรม และไม่เว้นแม้แต่วงการการศึกษา Technology Disruption ทำให้รูปแบบการทำงานและการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความไร้ขีดจำกัดในทุกมิติ ทั้งยังส่งผลต่อวิชาชีพทางบริหารธุรกิจที่ต้องการเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน การเรียนรู้ รวมถึงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

ในฐานะสถาบันการศึกษาหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคน และสนับสนุนองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจเพื่อการ Upskill, Reskill และสร้าง New skill เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมทำงานป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ตอบโจทย์ การพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ EEC

คณะฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นภาคีจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 หรือ INCBAA 2020 ซึ่งการนำเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดสืบเนื่องจากผลงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัลในการประชุมฯ ครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเวทีในการผลิตเครื่องมือสำคัญของการพัฒนากำลังคนบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัลท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี

ในนามภาคีเครือข่าย TRBS NET ขอขอบคุณสถาบันสมาชิก และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ที่ร่วมกันสร้างความยั่งยืนในการนำศาสตร์ทางบริหารธุรกิจหลอมรวมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลเพื่อประโยชน์กับผู้เรียน คนทำงาน และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของภูมิภาคและประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คนบดีคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา